




# สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

30 ธันวาคม 2565



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>กัญชา</b></p> <p><b>เตือนสุขภาพลองปีใหม่ผิดกฎหมาย</b></p> <p>ลื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ, ประชาชาติ, mco, workpointtoday, pptvhd36, ch3plus, thailandplus, newtv)</p> <p>- นพ.ธงชัย กิริติหัตถยากร อธิบดีกรมการแพทย์ และผู้อำนวยการศูนย์และประชาชนงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และของมีเมีนเมา ก่อนและระหว่างการขับขี่ยานพาหนะเพื่อลดอุบัติเหตุ หลีกเลี่ยงการใช้สารเสพติดทุกชนิด โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนที่เป็นวัยอยากรู้อยากลอง มีพฤติกรรมตามเพื่อนในการดื่มแอลกอฮอล์ สูบบุหรี่ไฟฟ้า การใช้สารเสพติดอื่น ๆ อันก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ ประกอบกับท่ามกลางความวิตกกังวลของหลายฝ่ายที่คาดการณ์ว่า สถานการณ์การใช้กัญชาในเยาวชนจะเพิ่มสูงขึ้น ภายหลังนโยบายปลดล็อกกัญชา</p> <p>- นพ.สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา ผอ.สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี เผยว่า ที่ผ่านมาพบว่าในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ปีเก่าต้อนรับปีใหม่ มีการเลี้ยงสังสรรค์โดยการดื่มแอลกอฮอล์ สูบบุหรี่ และการใช้สารเสพติด เนื่องจากมีการชักชวนจากเพื่อน และสามารถเข้าถึงสื่อสังคมออนไลน์ได้ง่าย ทำให้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบในการใช้สารเสพติดและกัญชาที่ยังมีความเข้าใจผิดในการนำมาใช้ ย้ำว่าควรระมัดระวังในการใช้กัญชาในจุดประสงค์อื่น ๆ นอกจากทางการแพทย์ โดยเฉพาะผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี และสตรีมีครรภ์ไม่ควรใช้กัญชา เพราะอาจส่งผลกระทบต่อสมองและร่างกาย ขอความร่วมมือผู้ปกครอง สังคม เครือข่ายต่าง ๆ สอดส่อง ดูแล ให้ความรัก รวมถึงให้ความรู้ถึงอันตรายและพิษภัยต่าง ๆ</p>	
<p><b>โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019</b></p>	
<p><b>ประเด็นสำคัญ</b></p> <p><b>1. มาตรการรับมือนักท่องเที่ยวจีน</b></p> <p>ลื่อนำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ประชาชาติ, bcc, thaigov, thebangkokinsight)</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. เผยหลังจีนเตรียมเปิดประเทศ 8 ม.ค.นี้ และคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศไทยจำนวนมาก ว่า เบื้องต้นแนวทางการรับมือยังคงคล้ายคลึงกับมาตรการเดิม แต่ทางการเงินจะมีความเข้มแข็งแต่นักท่องเที่ยวจีนที่ออกจากประเทศต้องมีการตรวจ RT-PCR และต้องรับวัคซีนให้ครบ 3 เข็ม ก่อนออกเดินทาง ส่วนการติดเชื้อในประเทศจีนทราบว่ามากกว่า 60% ถือว่าคนส่วนใหญ่มีภูมิคุ้มกันแล้ว เมื่อมาไทยต้องมีการทำประกันสุขภาพ และรัฐบาลได้เตรียมวัคซีน AZ ให้หากต้องการรับเพิ่มตามความสมัครใจ ส่วนมาตรการในคนไทยยังเน้นย้ำให้ผู้รับบริการนักท่องเที่ยวต้องได้รับวัคซีน 4 เข็ม และใช้มาตรการ SHA+ และยังคงต้องสวมหน้ากากอนามัยร่วมกับล้างมือบ่อย ๆ</p> <p><b>2. ไม่เห็นด้วยกับการเปิดรับนักท่องเที่ยวจีน</b></p> <p>ลื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (facebook)</p> <p>- เพจ Drama-addict โพสต์นานาชาติประเทศทั่วโลก ปรับมาตรการควบคุมโรคให้เข้มข้นขึ้นเพื่อเตรียมรับมือโควิดระลอกใหม่จากนักท่องเที่ยวจีน แม้กระทั่งเกาหลีเหนือยังทำ ประเทศไทยก็ควรต้องปรับมาตรการตรวจโควิด 19 นักท่องเที่ยวจากจีนให้เข้มงวดเหมือนอเมริกาและยุโรป ป้องกันการหลุดลอดเข้าประเทศไทย</p> <p>- เพจชมรมแพทย์ชนบท โพสต์ชาวผู้โดยสารเงินที่เดินทางเข้าอิตาลีพบติดเชื้อโควิดครึ่งลำ ถามว่าประเทศไทยพร้อมแล้วใช่หรือไม่ อย่าบอกว่าจะให้คนไทยทุกคนต้องไปฉีดวัคซีนเพิ่ม ซึ่งไม่ใช่ทางออก เป็นเพียงวาทกรรมที่โยนภาระและความเสี่ยงให้ประชาชน</p> <p>- เพจสมาพันธ์แพทย์ รพ.ศูนย์/ รพ.ทั่วไป โพสต์ อิตาลีตรวจโควิดผู้โดยสารเครื่องบิน 2 ลำจากจีน พบครึ่งหนึ่งติดเชื้อหลายประเทศเตรียมตรวจโควิดจีน ส่วนไทยไม่สนใจรับจีน 5 ม.ค.</p> <p><b>2. พฤติกรรม 5 ป. เสี่ยงโควิด</b></p> <p>ลื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (thailandplus)</p> <p>- นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรม สบส. เผยกองสุศึกษาสำรวจความคิดเห็นประชาชนเรื่องการวางแผนชีวิตในช่วงปีใหม่ จำนวน 26,365 คน กลุ่มตัวอย่างจากทุกภูมิภาค พบ 5 อันดับพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด 19 ที่จะทำให้ ดังนี้ 1) ไปกินหมุกรทะเล ซาบู สุกี้ ร่วมกับเพื่อน ญาติ ครอบครัว 2) ไปจับจ่ายซื้อของที่ห้างสรรพสินค้าหรือตลาดสด 3) ไปร่วมงานเลี้ยงปีใหม่กับที่ทำงาน 4) ไปเคาท์ดาวน์ตามห้างสรรพสินค้า ผับ บาร์ หรือปาร์ตี้ส่วนตัวกับเพื่อนๆ และ 5) ไปเที่ยวงานประจำปีของพื้นที่ ทั้งนี้ ได้ทำการสำรวจการตรวจ ATK ของประชาชนที่จะเดินทางไปและกลับภูมิลำเนาหรือเดินทางไปท่องเที่ยว พบว่า 1) ร้อยละ 25.8 คาดว่าจะไม่ตรวจ ATK ก่อนเดินทาง 2) ร้อยละ 20 คาดว่าจะไม่ตรวจ ATK หลังเดินทาง และ 3) ร้อยละ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>17.7 คาดว่าจะไม่ตรวจ ATK ทั้งก่อนและหลังเดินทาง ดังนั้น จึงขออย่าว่าประชาชนควรป้องกันการติดเชื้อและการแพร่ระบาด ด้วยการปฏิบัติตามแนววิถีใหม่ สวมหน้ากาก ล้างมือ เว้นระยะห่าง และควรตรวจ ATK ก่อนและหลังจากการทำกิจกรรม</p> <p><b>3. เร่งกระจายยาโมโนเวียร์</b>  <b>สื่อนำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (js100)</p> <p>- ดร.ภญ.นันทกาญจน์ สุวรรณปิฎกกุล รอง ผอ.องค์การเภสัชกรรม เปิดเผยว่า อภ. ได้พัฒนายาต้านไวรัสโควิด 19 รายการใหม่ขึ้นสำเร็จ ภายใต้ชื่อ ยาโมโนเวียร์ หรือชื่อสามัญทางยาคือ ยาโมลนูพิราเวียร์ ในรูปแคปซูล ขนาด 200 มิลลิกรัม ซึ่งเป็นรายการยาหลักที่ใช้ในการรักษาโรคโควิด 19 ที่มีประสิทธิภาพ ตามแนวทางการรักษาของประเทศไทยล่าสุด ซึ่งเดิมต้องนำเข้าจากต่างประเทศทั้งหมด ขณะนี้เริ่มผลิตยาโมโนเวียร์แล้ว เพื่อให้เกิดความมั่นคงและผู้ป่วยเข้าถึงยาได้มากขึ้น</p> <p><b>4. นวัตกรรม ATK</b>  <b>สื่อนำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (facebook)</p> <p>- เพจ Anan Jongkaewwattana โปสطنวัตกรรม ATK ขณะนี้สามารถตรวจไวรัสได้ 4 ชนิดพร้อมกัน ยอมรับว่าโควิดทำให้ ATK เป็นนวัตกรรมที่สำคัญมากในการเข้ามาควบคุมการติดเชื้อโดยเฉพาะในระบบทางเดินหายใจ</p>	
<p> <b>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</b></p>	
<p><b>เหตุเพลิงไหม้บ่อนปอยเปต</b>  <b>สื่อนำเสนอ :</b> นสพ. (มติชน, เดลินิวส์, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ, ไทยรัฐ, ฐานเศรษฐกิจ, thailandplus, thaigov, newtv, ch7, INN) ทวีตช่อง 3, 9</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. ให้สัมภาษณ์กรณีเหตุเพลิงไหม้ที่กาสิโน แกรนด์เดมอนด์ ปอยเปต กัมพูชาเมื่อช่วงเช้า (29 ธ.ค.) มีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมาก ตนได้มอบหมายให้ปลัด สธ.ประสานไปยัง รพ.ในสังกัดบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ให้เตรียมความพร้อมรับผู้บาดเจ็บ และจัดเตรียมระบบส่งต่อกรณีผู้ป่วยสาหัส ให้ได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว โดยจะต้องให้การดูแลทั้งคนไทยและชาวต่างชาติตามหลักมนุษยธรรม ให้ทุกคนได้รับความปลอดภัย ให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างสถานพยาบาล เพื่อให้การช่วยเหลือเกิดประสิทธิภาพสูงสุด</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. ได้รับรายงานเหตุการณ์ดังกล่าวจาก นพ.ประภาส ผูกดวง นพ.สสจ.สระแก้ว ได้รับการประสานให้ดูแลรักษาผู้บาดเจ็บจำนวน 32 ราย แบ่งเป็น ผู้ป่วยสีแดง 13 ราย สีเหลือง 3 ราย และสีเขียว 16 ราย นำส่งรักษา รพ. ใน จ.สระแก้ว และมีผู้เสียชีวิต 1 ราย (คนไทย) ทั้งนี้ ทีมบุคลากรทางการแพทย์ได้ให้การดูแลรักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บอย่างเต็มที่ และได้กำชับ รพ.ทุกแห่งในจังหวัดสระแก้วติดตามสถานการณ์เพื่อเตรียมพร้อมรับผู้ป่วย/ผู้บาดเจ็บ และให้ รพ.ในจังหวัดใกล้เคียงเตรียมให้การสนับสนุนหากได้รับการร้องขอ</p> <p>- นายปริญญา โพธิสัตย์ ผวจ.สระแก้ว ได้สั่งการให้จัดตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือคนไทยที่ประสบภัย ขณะนี้มียอดผู้บาดเจ็บทั้งสิ้นกว่า 200 คน และผู้เสียชีวิตที่ยืนยันแล้ว 11 ราย</p>	
<p><b>เปิดอาคารใหม่ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร</b>  <b>สื่อนำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (สยามรัฐ, บ้านเมือง, แนวหน้า, hfocus, thailandplus, thaigov)</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. เป็นประธานพิธีเปิดอาคารธรรมรักษ์ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี ขนาด 5 ชั้น เป็นคลังยา วัตถุประสงค์สมุนไพร เวชภัณฑ์ และน้ำเกลือ รองรับการรักษาและบริการ และเป็นสถานที่จัดประชุมวิชาการทางการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร พร้อมเปิดหอผู้ป่วยจิตเวช “จิตธรรมณ” ขนาด 10 เตียง ช่วยดูแลผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดที่มีความเสี่ยงก่อความรุนแรง</p>	
<p><b>เตรียมพร้อมรับเทศกาลปีใหม่</b>  <b>สื่อนำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (สยามรัฐ, บ้านเมือง, แนวหน้า, topnews, thailandplus, acnews, thaigov)</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. ลงพื้นที่ จ.ปราจีนบุรี ติดตามการเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุขรองรับการดูแลประชาชน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 เผย สถานบริการในพื้นที่ประสานเตรียมความพร้อมเต็มที่ ทั้งทีมบุคลากรทางการแพทย์ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือแพทย์ ห้องผ่าตัด ห้องไอซียู รวมทั้งจัดช่องทางด่วน สำหรับผู้บาดเจ็บ ย้ำหน่วยงานบูรณาการภาคีเครือข่ายคัดกรองและประเมินผู้มีอาการมีนเมาสกัดกั้นไม่ให้ออกมาขับขึ้นท้องถนนเด็ดขาด เพื่อลดอุบัติเหตุ ทั้งนี้ ในส่วนของ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร ได้เตรียมทีมแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน แพทย์ศัลยกรรม แพทย์ศัลยกรรมประสาท และแพทย์สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ไว้รองรับสถานการณ์ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมเสริมอัตรากำลังทั้งในส่วนของศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ EMS ห้องฉุกเฉิน และศูนย์ประสานส่งต่อรวมทั้งจัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์ไว้อย่างเพียงพอและพร้อมใช้งาน</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>แนะนำกระบะเข้าปีใหม่เพื่อสุขภาพ</b></p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (กรมประชาสัมพันธ์, ChiangmaiNews)</p> <p>- นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย แนะนำประชาชนมอบของขวัญปีใหม่เป็นกระบะเข้าเพื่อสุขภาพ เช่น นมที่อุดมด้วยแคลเซียมช่วยในการเสริมสร้างกระดูกและฟัน ผลไม้หลากสีที่อุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุที่มีประโยชน์กับร่างกายหรือเครื่องปรุงรสต่างๆ ที่สามารถเก็บไว้ได้นาน ย้ำการมอบของขวัญปีใหม่แทนความรักและความห่วงใยสุขภาพ ควรเลือกสินค้าหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีประโยชน์ สามารถใช้งานได้จริง และดีต่อสุขภาพจึงเป็นสิ่งที่ดีที่สุด</p>	-
<p><b>รณรงค์ “ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ” ป้องกันอุบัติเหตุทางถนน</b></p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (กรมประชาสัมพันธ์, ThailandPlus)</p> <p>- นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เผยประเทศไทยมีอัตราการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงที่สุดเป็นอันดับหนึ่งในเอเชีย จึงรณรงค์เรื่องความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ และขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด ตามแนวคิดในการรณรงค์ของกระทรวงสาธารณสุข “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” #ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน</p> <p>- นพ.ปรีชา เปรมปรี รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ให้คำแนะนำเพิ่มเติม ดังนี้ 1. งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดขณะขับรถ 2. ไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด 3. ก่อนขับรถทางไกล ควรพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 6-8 ชม. และง่วงไม่ขับ 4. คาดเข็มขัดนิรภัยขณะขับรถและสวมหมวกกันน็อกเมื่อขับขี่รถจักรยานยนต์ 5. งดการใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับขี่ 6. ขับขี่ยานพาหนะด้วยความระมัดระวัง ปฏิบัติตามกฎหมายจราจร และ 7. ตรวจสอบสภาพรถก่อนออกเดินทาง</p>	-
<p><b>การคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ 9 เป็นของขวัญปีใหม่ 2566</b></p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (acnews, hfocus, mcot, ThailandPlus)</p> <p>- นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรม สบส. เผยว่า สธ. มอบความสุขแก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศ ส่งอสม. คัดกรองสุขภาพ 9 ด้าน เป็นของขวัญปีใหม่ 2566 ปีแห่ง สุขภาพสูงวัยไทย ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ให้ผู้สูงอายุ 10 ล้านคน สามารถใช้ชีวิตประจำวันตามศักยภาพอย่างมีคุณภาพลดภาระของครอบครัว ชุมชนและสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>- นพ.สามารถ ธีระศักดิ์ รองอธิบดีกรม สบส. กล่าวต่อว่า สำหรับการคัดกรองผู้สูงอายุในชุมชน อสม. 1 คน (หมอมคนที 1) จะให้บริการคัดกรองผู้สูงอายุ 10 คน โดย อสม.จะบันทึกข้อมูลประวัติที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและผลการคัดกรองสุขภาพในแอป.Smart อสม. หากพบความผิดปกติจะทำการส่งต่อให้จหนท.สาธารณสุข (หมอมคนที 2) ทำการคัดกรองเชิงลึก หากพบว่าผิดปกติจะส่งต่อหมอเวชปฏิบัติ (หมอมคนที 3) เพื่อทำแผนการดูแลรายบุคคลต่อไป ส่วนผู้สูงอายุที่ไม่พบความผิดปกติ อสม.จะให้ความรู้เรื่องการป้องกันและส่งเสริมในการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุด้วยตนเอง</p>	-
<p><b>เตือนอย่านำยาฆ่าแมลงมาฉีดพ่นปลาแคตเดี๋ยว</b></p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, TheBangkokInsight, mcot, ThailandPlus, News1Live)</p> <p>- นพ.วิฑิต สฤกษ์ชัยกุล รองเลขาธิการ อัย. เตือนผู้ประกอบการอย่านำยาฆ่าแมลงมาฉีดพ่นลงในตัวปลาแคตเดี๋ยว เพื่อป้องกันแมลงวันตอม นับว่าเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค มีพิษเฉียบพลันสูง จัดเป็นอาหารไม่บริสุทธิ์ มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ สำหรับผู้บริโภคควรเลือกซื้อปลาแคตเดี๋ยวจากสถานที่จำหน่ายที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ ควรล้างให้สะอาดและนำมาผ่านความร้อนให้สุกก่อนนำมารับประทาน</p>	-
<p><b>4 สมุนไพรดีตรวดเดินทางปีใหม่</b></p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ กรมประชาสัมพันธ์</p> <p>- นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวว่า แนะนำ 4 ยาสมุนไพรจำเป็น ที่ควรพกติดตัว ระหว่างเดินทางไกลช่วงเทศกาลปีใหม่ ได้แก่ ยาฟ้าทะลายโจร ช่วยบรรเทาอาการโรคหวัด เจ็บคอ ยาแก้ไอผสมมะขามป้อม บรรเทาอาการไอ ขับเสมหะ แต่ห้ามใช้กับผู้ป่วยเบาหวานที่ไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลได้ ยาหอมอินทจักร์ บรรเทาอาการจุกเสียด แน่นเฟ้อ อาหารไม่ย่อย ช่วยให้ร่างกายสดชื่นตื่นตัว ยาต้มสมุนไพรบรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะ ทำให้สดชื่นและผ่อนคลาย ซึ่งทั้งหมดเป็นยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ สามารถหาซื้อได้ตามร้านขายยา ร้านสะดวกซื้อ</p>	-
<p><b>ขอรพ.กทม.บริการสุขภาพแนวเดียวกับ สธ.</b></p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : นสพ. (มติชน) เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ, News1Live)</p> <p>- นพ.เจตน์ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. เผยว่า ในช่วงระหว่างรอความชัดเจนในข้อกฎหมายตามมาตรา 5, 9 และ 10 แห่ง พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 ในการเข้ารับบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคของผู้ที่ไม่ใช่สิทธิบัตรทองนั้น เบื้องต้น สปช. จะจัดบริการให้ครอบคลุมทุกคนในส่วนที่ สปช. รับผิดชอบ และสปสช.จะดำเนินการประสานกับหน่วยบริการสังกัดอื่นนอก สปช. เพื่อให้บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคครอบคลุมทุกคนในส่วนที่หน่วยบริการรับผิดชอบเช่นเดียวกัน เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างในการดูแลสุขภาพให้เข้าถึงบริการ ล่าสุด สปสช.ได้นำประเด็นนี้เข้าหารือกับนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯ กทม. เพื่อดูแลสุขภาพกรุงเทพมหานครที่ไม่ใช่สิทธิบัตรทองให้ได้รับบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ว่าฯ กทม. ได้เห็นชอบให้ รพ. และหน่วยบริการในสังกัด กทม.ดำเนินการแนวทางเดียวกับ สปช.</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>ข่าวปลอม</b></p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ ผู้จัดการ</p> <p>- สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ยืนยัน กรณีที่มีการส่งต่อสรรพคุณของมังคุดนี้สามารถรักษาโรคมะเร็งได้นั้น ยังไม่มีหลักฐานงานวิจัยทางคลินิกที่ยืนยันแน่ชัด โดยมังคุดมีสรรพคุณตามตำรับยาไทยส่วนใหญ่ใช้แก้ท้องเสียและสมานแผล จากการสืบค้นงานวิจัยพบว่าเปลือกมังคุดมีสารแซนโทน มีฤทธิ์ต้านการอักเสบ ต้านอนุมูลอิสระ จึงมีการนำสารสกัดจากเปลือกมังคุดมาศึกษาวิจัยในระดับเซลล์พบว่าสามารถยับยั้งเซลล์มะเร็งในหลอดทดลองที่ศึกษาในห้องปฏิบัติการเท่านั้น</p>	-